

Sớm đưa nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống



Cảnh đồng ruộng 2ha trồng các loại cây công trình và hoa của gia đình chị Đoàn Thị Huyền, xã Chi Hòa (Hưng Hà) cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp hội phụ nữ đã quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội bằng hình thức linh hoạt, phù hợp.

Chị Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng để cương tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh cho các cơ sở hội áp dụng, trong đó nhấn mạnh mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ đề cương tuyên truyền mẫu, các cấp hội chủ động học tập và bổ sung, hoàn thiện bài giảng bằng cách tích hợp thêm nghị quyết đại hội của đơn vị để lồng ghép tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên, phụ nữ từng bước triển khai có hiệu quả. Mục đích mà Hội LHPN tỉnh hướng tới là nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp khi đến với hội viên phải dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tại cơ sở, nhiều đơn

vị tổ chức báo cáo nhanh kết quả Đại hội và quán triệt nghị quyết đại hội đến hội viên bằng nhiều hình thức nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều đơn vị thành lập nhóm tương tác để đưa nghị quyết đến với hội viên, phụ nữ một cách thuận lợi nhất, đồng thời tiếp thu, tương tác với những phản hồi, trao đổi của hội viên, phụ nữ về hoạt động hội. Là đơn vị được chọn làm điểm ngay sau Đại hội, Hội LHPN xã Độc Lập (Hưng Hà) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã, chỉ trưởng, chỉ phó, tổ trưởng, tổ phó và cán bộ nữ, đảng viên nữ. Các chi hội lồng ghép việc tuyên truyền Nghị quyết với hoạt động kỷ niệm 91 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Chị Bùi Thị Hương Quyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Độc Lập cho biết: Hội LHPN xã đã phối hợp với Đài Truyền thanh xã để tuyên truyền, đồng thời tuyên truyền qua

nhóm zalo của Ban Chấp hành Hội LHPN xã và nhóm zalo gồm hội viên, phụ nữ theo các chi hội, câu lạc bộ. Đây cũng là việc hiện thực hóa khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội.

Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc đã hướng dẫn các cơ sở hội triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp theo từng nhóm nhỏ, cụ thể, thông qua sinh hoạt chi hội, các câu lạc bộ, các hội viên nòng cốt. Nội dung được định hướng cho các cơ sở tập trung các phong trào, cuộc vận động, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, cấp hội cơ sở chọn việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với địa phương để triển khai, thực hiện đại hội. Các cấp hội còn tập trung tuyên truyền nghị quyết trên website của Hội LHPN tỉnh, huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc hội... Cũng theo chị Ngô Thị Hồng Huệ: Việc tuyên

truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ sẽ được các cấp hội thực hiện một cách sáng tạo, linh hoạt, chất lượng và liên tục trong suốt nhiệm kỳ.

Không chỉ tuyên truyền, các cấp hội còn lồng ghép thực hiện các chỉ tiêu của đại hội gắn với nhiệm vụ thường xuyên. Nhiều chỉ tiêu đề ra tại đại hội phụ nữ các cấp đang được các cơ sở thực hiện phù hợp với địa phương. Chị Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải thông tin: Ngay từ năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều giải pháp để giúp gia đình hội viên thoát nghèo: chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cây, con giống, vật tư nông nghiệp, giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn, dự án khởi nghiệp, hỗ trợ xây nhà cho phụ nữ khó khăn về nhà ở. Không chỉ giúp gia đình hội viên thoát nghèo, các chương trình, hành động, các mô hình hay của Hội LHPN huyện đều gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh và huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra. Trong từng năm, Hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện gắn với thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho các đơn vị thực hiện.

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp mới, hiệu quả để phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức sáng tạo, nội lực của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

KUÂN PHƯƠNG

Sáng tạo trong tuyên truyền phòng, chống dịch

Để người dân tiếp cận kịp thời các thông tin liên quan đến dịch Covid-19, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình đã sử dụng mạng xã hội truyền tải tình hình dịch bệnh, các trường hợp nguy cơ trên địa bàn, các biện pháp phòng, chống dịch, thông báo công tác tiêm chủng... Cách làm tuy đơn giản nhưng hiệu quả, nhận được sự đánh giá cao của người dân.



Bà Nguyễn Thị Dung, tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng số 9, phường Trần Lâm thông tin tình hình dịch bệnh tới người dân.

đó đến từng gia đình trong tổ xin số điện thoại, kết bạn zalo rồi đưa vào nhóm. Tổ dân phố có 301 hộ, đến nay có gần 200 thành viên tham gia nhóm, mỗi thành viên thường đại diện cho một gia đình. Những thành viên còn lại chưa tham gia chủ yếu là người không có điện thoại thông minh hoặc người cao tuổi. Việc thông tin qua nhóm rất hiệu quả, những vấn đề phát sinh liên quan đến dịch bệnh đều được cập nhật kịp thời nên người dân rất phấn khởi, có ý thức tốt hơn trong phòng, chống dịch. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ngoài việc tuyên truyền trên nhóm zalo, tổ dân phố vẫn duy trì tuyên truyền trên loa truyền thanh và tuyên truyền lưu

động ở các khu vực trọng điểm.

Không chỉ ở tổ 9, phường Trần Lâm, một số địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình cũng tận dụng mạng xã hội để thông tin về tình hình dịch Covid-19 hay thông báo các nội dung liên quan đến hội họp... Ông Nguyễn Kim Môn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 4, phường Trần Hưng Đạo chia sẻ: Từ lâu, tổ dân phố đã thành lập các nhóm zalo để thông tin về các hoạt động hội họp hay thăm hỏi, việc hiếu hỷ trên địa bàn. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi thường đăng các thông tin liên quan đến dịch bệnh, hướng dẫn cách ly tại nhà, xử lý rác thải... lên các nhóm.

Cụ thể, nếu nhà có người cách ly phải sử dụng túi nilon màu vàng, không có túi màu vàng thì dùng màu đen nhưng phải ghi rõ rác thải có nguy cơ lây nhiễm còn rác thải ở những nhà bình thường không cách ly thì dùng vào túi màu trắng hoặc xanh. Nhờ đó mọi người nắm bắt được ngay, có ý thức hơn trong phòng, chống dịch. Việc tiêm vắc-xin cũng vậy, chúng tôi chỉ cần nhắc trên nhóm là người dân biết, tham gia, không phải đến từng nhà thông báo. Tham gia nhóm, các thành viên đều phải tuân thủ nội quy rõ ràng, đó là chỉ nhắc vào nhóm theo thời gian nhất định (thường là từ 17 - 21 giờ), trừ trường hợp đặc biệt để tránh làm ảnh hưởng đến người khác; việc tham gia nhóm để đánh giá tiêu chí gia đình văn hóa; bỏ giấy nhả, thông báo môi trường sạch sẽ, chỉ nhắc tin trên nhóm khi có việc thực sự cần thiết... Do đó ai cũng tích cực tham gia. Bên cạnh đó, thông qua nhóm zalo chúng tôi cũng tiếp nhận sự tương tác từ phía người dân liên quan đến tiêm chủng, khai báo y tế...

Với sự tương tác đa chiều, thông tin nhanh, kịp thời, mạng xã hội đã trở thành một trong những kênh thông tin hiệu quả, góp phần thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid-19.

HOANG LANH

Khởi sắc miền quê Công giáo



Xưởng sản xuất lưới cước nylon của giáo dân Nguyễn Văn Biền, thôn Mỹ Đình, xã Văn Cẩm (Hưng Hà) đạt doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Là địa phương có đồng đồng bào Công giáo, những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn song bà con giáo dân xã Văn Cẩm (Hưng Hà) luôn nêu cao truyền thống kính Chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng thêm khởi sắc.

Xã Văn Cẩm hiện có giáo xứ Mỹ Đình và 2 giáo họ gồm giáo họ Ngọc Liên và giáo họ Truy Đình với 1.288 nhân danh. Những năm qua, đồng bào Công giáo trong xã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, đoàn thể phát động như "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", "Sống tốt đời đẹp đạo", "Xây dựng nếp sống văn minh", thực hiện nghiêm hương ước, quy ước của địa phương; các phong trào thấp sáng đường quê, giữ gìn vệ sinh đường làng

ngõ xóm và bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp được phát huy và ngày càng tạo sự lan tỏa trong đồng bào Công giáo. Ông Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Đảng ủy xã Văn Cẩm cho biết: Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; các chế độ, chính sách, hoạt động an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm; bà con giáo dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Hiện nay, trên 80% Công giáo trong xã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, đoàn thể phát động như "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", "Sống tốt đời đẹp đạo", "Xây dựng nếp sống văn minh", thực hiện nghiêm hương ước, quy ước của địa phương; các phong trào thấp sáng đường quê, giữ gìn vệ sinh đường làng

đình văn hóa". Không chỉ sống tốt đời đẹp đạo, bà con giáo dân còn đóng góp hàng trăm ngày công, tự nguyện tháo dỡ hàng trăm mét vuông đất ruộng, tường bao, cổng đầu, công trình phụ để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Đó là minh chứng cho sự chung sức đồng lòng của bà con giáo dân cũng như sự đoàn kết liên lạc - giáo khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu", giáo xứ Mỹ Đình tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; xây dựng xứ, họ đạo không ma túy, không mắc tệ nạn xã hội; ủng hộ quỹ "Đến con đáp nghĩa", quỹ trẻ thơ, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng, chống Covid-19...

Ông Nguyễn Văn Biền, thôn Mỹ Đình là một trong những giáo dân tiêu biểu mạnh dạn mở xưởng sản xuất lưới cước nylon với diện tích hơn 1.000m² để phát triển kinh tế. Ông đã đầu tư 10 máy cỡ lớn và hàng chục

máy cỡ nhỏ để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Hiện xưởng của ông đang tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên với thu nhập trên 10 triệu đồng/người/tháng. Mỗi ngày xưởng sản xuất gần một tấn sản phẩm, doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Biền chia sẻ: Gia đình tôi được chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế. Bản thân tôi luôn nỗ lực, cố gắng tìm kiếm thị trường để phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần nhỏ xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Trên địa bàn xã Văn Cẩm, nhiều giáo dân còn tích cực phát triển nghề may tre đan, trồng cây vụ đông, chăn nuôi... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, nhờ đó đời sống ngày càng được nâng lên, bà con vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Ông Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Bà con giáo dân ở đây sống tốt đời đẹp đạo, một lòng kính Chúa yêu nước, luôn có tinh thần đoàn kết, năng động phát triển kinh tế, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa... Toàn xã có trên 92% gia đình giáo dân đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; giáo xứ Mỹ Đình đạt danh hiệu "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu" nhiều năm liền. Dù thời điểm này dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần đoàn kết lương - giáo, chúng tôi vận động bà con khắc phục khó khăn tiếp tục phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Điện mạo xã Văn Cẩm hôm nay thay đổi mạnh mẽ, đó là thành quả xứng đáng cho sự quyết tâm, đoàn kết của bà con lương - giáo nơi đây. Đây là tiền đề để xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng, duy trì các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng Văn Cẩm trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

THANH THUY

Làm giàu từ trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ

Ở vùng quê thuần nông nhưng gia đình bà Hà Thị Nhạn, thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) không duy trì truyền thống cấy lúa, trồng khoai mà sáng tạo, tìm hướng đi mới với mô hình trồng nấm bào ngư và mộc nhĩ xuất khẩu. Thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng là thành quả xứng đáng mà gia đình bà nhận được.

Trước kia, gần 1.000m² vườn tạp, ao của gia đình bà Nhạn thường bị bỏ trống, không cho thu nhập. Năm 2016, sau khi học hỏi nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh, gia đình bà mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn, ao thành cơ sở nuôi trồng nấm bào ngư, nấm sò, mộc nhĩ. Ngoài xây dựng nhà xưởng, gia đình bà đầu tư mua các loại máy như máy phay, máy nghiền rơm, máy đóng bịch, máy phun tưới tự động phục vụ trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ. Bà Nhạn chia sẻ: Để trồng được nấm, mộc nhĩ, vợ chồng tôi không ngại khó, ngại khổ, tìm tòi, học hỏi lý thuyết, tham quan nhiều mô hình và bắt tay vào thực tế sản xuất, tự đúc rút kinh nghiệm. Gia đình tôi chọn nấm bào ngư thay vì nấm sò trắng vì nấm bào ngư có chất lượng, giá trị kinh tế cao hơn, sản xuất mộc nhĩ phục vụ xuất khẩu, thị trường tiêu thụ ổn định hơn.

Trong quá trình trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ, gia đình bà Nhạn thực hiện các kỹ thuật ươm giống, sản xuất quả thể, chăm sóc... khá giống với nhiều cơ sở trồng nấm, mộc nhĩ hiện nay. Bà Nhạn chia sẻ: Gia đình tôi đã cải tiến, sáng tạo ở một số khâu kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nấm bào ngư, mộc nhĩ. Thông thường, khi sản xuất quả thể - giá thể để nấm, mộc nhĩ phát triển, các hộ thường sử dụng nhiều mùn cưa, ít rơm, còn gia đình tôi lại giảm rơm nghiền, đồng thời bổ sung thêm cám ngô, cám gạo

để tạo chất dinh dưỡng cho giá thể, nhờ đó nấm bào ngư có độ giòn, ngọt đậm hơn, cho chất lượng cao hơn. Nhiều hộ trồng nấm 6 - 7 mét trên thân khoai mà sáng tạo, tìm hướng đi mới với mô hình trồng nấm bào ngư và mộc nhĩ xuất khẩu. Thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng là thành quả xứng đáng mà gia đình bà nhận được.

Trước kia, gần 1.000m² vườn tạp, ao của gia đình bà Nhạn thường bị bỏ trống, không cho thu nhập. Năm 2016, sau khi học hỏi nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh, gia đình bà mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn, ao thành cơ sở nuôi trồng nấm bào ngư, nấm sò, mộc nhĩ. Ngoài xây dựng nhà xưởng, gia đình bà đầu tư mua các loại máy như máy phay, máy nghiền rơm, máy đóng bịch, máy phun tưới tự động phục vụ trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ. Bà Nhạn chia sẻ: Để trồng được nấm, mộc nhĩ, vợ chồng tôi không ngại khó, ngại khổ, tìm tòi, học hỏi lý thuyết, tham quan nhiều mô hình và bắt tay vào thực tế sản xuất, tự đúc rút kinh nghiệm. Gia đình tôi chọn nấm bào ngư thay vì nấm sò trắng vì nấm bào ngư có chất lượng, giá trị kinh tế cao hơn, sản xuất mộc nhĩ phục vụ xuất khẩu, thị trường tiêu thụ ổn định hơn.

Trong quá trình trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ, gia đình bà Nhạn thực hiện các kỹ thuật ươm giống, sản xuất quả thể, chăm sóc... khá giống với nhiều cơ sở trồng nấm, mộc nhĩ hiện nay. Bà Nhạn chia sẻ: Gia đình tôi đã cải tiến, sáng tạo ở một số khâu kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nấm bào ngư, mộc nhĩ. Thông thường, khi sản xuất quả thể - giá thể để nấm, mộc nhĩ phát triển, các hộ thường sử dụng nhiều mùn cưa, ít rơm, còn gia đình tôi lại giảm rơm nghiền, đồng thời bổ sung thêm cám ngô, cám gạo

để tạo chất dinh dưỡng cho giá thể, nhờ đó nấm bào ngư có độ giòn, ngọt đậm hơn, cho chất lượng cao hơn. Nhiều hộ trồng nấm 6 - 7 mét trên thân khoai mà sáng tạo, tìm hướng đi mới với mô hình trồng nấm bào ngư và mộc nhĩ xuất khẩu. Thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng là thành quả xứng đáng mà gia đình bà nhận được.

Trước kia, gần 1.000m² vườn tạp, ao của gia đình bà Nhạn thường bị bỏ trống, không cho thu nhập. Năm 2016, sau khi học hỏi nhiều mô hình trong và ngoài tỉnh, gia đình bà mạnh dạn đầu tư cải tạo toàn bộ diện tích vườn, ao thành cơ sở nuôi trồng nấm bào ngư, nấm sò, mộc nhĩ. Ngoài xây dựng nhà xưởng, gia đình bà đầu tư mua các loại máy như máy phay, máy nghiền rơm, máy đóng bịch, máy phun tưới tự động phục vụ trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ. Bà Nhạn chia sẻ: Để trồng được nấm, mộc nhĩ, vợ chồng tôi không ngại khó, ngại khổ, tìm tòi, học hỏi lý thuyết, tham quan nhiều mô hình và bắt tay vào thực tế sản xuất, tự đúc rút kinh nghiệm. Gia đình tôi chọn nấm bào ngư thay vì nấm sò trắng vì nấm bào ngư có chất lượng, giá trị kinh tế cao hơn, sản xuất mộc nhĩ phục vụ xuất khẩu, thị trường tiêu thụ ổn định hơn.

Trong quá trình trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ, gia đình bà Nhạn thực hiện các kỹ thuật ươm giống, sản xuất quả thể, chăm sóc... khá giống với nhiều cơ sở trồng nấm, mộc nhĩ hiện nay. Bà Nhạn chia sẻ: Gia đình tôi đã cải tiến, sáng tạo ở một số khâu kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nấm bào ngư, mộc nhĩ. Thông thường, khi sản xuất quả thể - giá thể để nấm, mộc nhĩ phát triển, các hộ thường sử dụng nhiều mùn cưa, ít rơm, còn gia đình tôi lại giảm rơm nghiền, đồng thời bổ sung thêm cám ngô, cám gạo



Gia đình bà Nhạn trồng mộc nhĩ xuất khẩu cho hiệu quả kinh tế cao.

QUYNH LƯU